

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**THÔNG CÁO BÁO CHÍ**  
**Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội**  
**năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022**

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương một số nội dung cơ bản về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 của tỉnh Bắc Giang như sau:

**I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021**

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức hơn so với năm 2020. Đặc biệt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống KTXH. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc thù của tỉnh và sự giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, bài bản, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện “*mục tiêu kép*”, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.

**1. Kết quả đạt được**

**1.1. Lĩnh vực kinh tế đầu tư và tài nguyên môi trường**

- **Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:** UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2022 đã được HĐND tỉnh giao. Tỉnh đã tận dụng tốt cơ hội sau kiểm soát được dịch, nhờ đó kinh tế nhanh chóng trở lại chu kỳ tăng trưởng từ quý III, tốc độ tăng GRDP cả năm ước đạt 7,82% (*cao hơn mức dự báo trước đó*). Năng suất lao động tăng 4,4%. GRPD bình quân đầu người đạt 2.950 USD, tăng 3,7%, bằng 89,9% kế hoạch.

**- Công nghiệp - xây dựng:**

+ Hạ tầng các KCN, CCN, hạ tầng giao thông kết nối và các hạ tầng phụ trợ khác được quan tâm đầu tư. Các khó khăn về thị trường tiêu thụ, lao động, vốn... được tập trung giải quyết hiệu quả. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh và khá vững chắc. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 11,2%. Quy mô giá trị sản xuất đạt 300 nghìn tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch.

+ Giá trị sản xuất xây dựng tăng 3,1%, quy mô ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 93,7% kế hoạch.

**- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới:** Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2%, quy mô đạt 38.310 tỷ đồng, vượt 0,5% kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt nhiều kết quả nổi bật. Dự kiến đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 138/184 xã đạt chuẩn (chiếm 75%); 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 155 sản phẩm OCOP tăng 60 sản phẩm so với năm 2020.

**- Dịch vụ** từng bước hồi phục, lấy lại đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,8%; quy mô đạt 42.730 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sản xuất ước đạt 34.030 tỷ đồng, tăng 9,2%, vượt 4,7% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu đạt 15,7 tỷ USD, tăng 39,8%, đạt 105,8% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế; tổng dư nợ đạt 69.260 tỷ đồng, tăng 13,8%. Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển mạnh theo hướng hiện đại.

**- Thu, chi ngân sách nhà nước:** Tổng thu cả năm ước đạt 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2020, vượt 56,1% dự toán; trong đó: thu hoạt động xuất, nhập khẩu 1.600 tỷ đồng, vượt 39,1% dự toán; thu nội địa 14.145 tỷ đồng, vượt 58,3% dự toán.

**- Đầu tư phát triển:** Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 62.615 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2020, đạt 91,7% kế hoạch.

+ *Đầu tư công và phát triển đô thị:* tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 31/12/2021 ước đạt 96% kế hoạch vốn. Nhiều công trình lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH. Tích cực triển khai phát triển đô thị, trọng tâm là các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân; xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang và xây dựng huyện Việt Yên trở thành thị xã.

+ Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được tỉnh đặc biệt quan tâm, đổi mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 tăng 13 bậc so với năm 2019. Dự kiến đến hết năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh (quy đổi) toàn tỉnh đạt 1,26 tỷ USD; có 1.381 doanh nghiệp được thành lập. Riêng thu hút đầu tư FDI đứng thứ 10 cả nước.

**- Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:** UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; đồng thời ban hành nhiều

chính sách nhằm tăng cường quản lý, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, trong đó: tỷ lệ rác thải thu gom đạt 89,3%; thu gom được xử lý đạt 93%.

## 1.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội

**- Công tác phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân:** Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai chủ động, linh hoạt, ứng biến kịp thời, nhất là từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên. Bắc Giang là tỉnh đi đầu trong việc nhanh chóng điều chỉnh tổ chức thực hiện theo cách tiếp cận toàn dân, lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” và là trung tâm phục vụ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch. Bắc Giang cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Dự tính đến hết tháng 12/2021, toàn tỉnh sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 98% người từ đủ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 99% trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi.

Ước đến hết năm 2021, số bác sĩ/10.000 dân đạt 10,7 bác sĩ; tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ làm việc đạt 100%.

**- Giáo dục và đào tạo:** Các hoạt động giáo dục và đào tạo có sự ứng biến linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Toàn tỉnh tỷ lệ kiên cố hóa đạt 93,8%, tăng 2,56% so với năm 2020; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 15,4%. Dù gặp nhiều khó khăn song chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước.

**- Công tác văn hóa, thông tin, thể thao** được triển khai phù hợp, hiệu quả với yêu cầu phòng chống dịch, gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thông tin, tuyên truyền được kiểm soát chặt chẽ; cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

**- Tình hình đời sống Nhân dân, lao động, việc làm:** Chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bền vững. Đã hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo công khai, minh bạch, đánh giá đến từng hộ dân một cách nghiêm túc và không bỏ sót. Đặc biệt, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, đạt kế hoạch. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 35.000 lao động, vượt 11,1% kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp và số người tham gia đóng bảo hiểm đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc.

**- Hoạt động khoa học và công nghệ** được đẩy mạnh với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và cách làm sáng tạo, trong đó quan tâm, chú trọng công tác thẩm định công nghệ và đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chất lượng đề tài, dự án hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

### 1.3. Lĩnh vực nội chính

- **Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:** Tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Chính quyền điện tử đạt kết quả quan trọng. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đánh giá đứng đầu cả nước. Công tác chuyển đổi số được đánh giá tích cực ở cả 3 trụ cột; trong đó Chính quyền số đứng thứ 7 cả nước; kinh tế số đứng thứ 14; xã hội số đứng thứ 25; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh đứng thứ 5 cả nước. Bắc Giang xếp thứ nhất toàn quốc về Chỉ số hiện đại hóa hành chính năm 2020. Đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính sự nghiệp gắn với tăng cường phân cấp, uỷ quyền trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo điều hành chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, năng động và hiệu quả hơn; nhiều nút thắt, điểm nghẽn trên các lĩnh vực phức tạp như: bồi thường GPMB, đầu tư, xây dựng... đã được tập trung tháo gỡ kịp thời.

- **Công tác tư pháp, thi hành án dân sự** được quan tâm chỉ đạo, đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển KTXH của địa phương. Đặc biệt, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu quốc hội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường thực hiện hiệu quả; nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

- **Công tác thanh tra, chống tham nhũng** được chú trọng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, tập trung vào những vấn đề bức xúc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh. Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kết luận sau thanh tra được tập trung chỉ đạo. Nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công tác PCTN ngày càng được nâng cao.

- **Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo** được tập trung chỉ đạo dần đi vào nề nếp. Các vụ việc phát sinh phần lớn được chỉ đạo giải quyết kịp thời; tỷ lệ và chất lượng giải quyết tăng, một số vụ việc phức tạp từng bước được thực hiện dứt điểm. Việc tổ chức thi hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đạt kết quả tích cực.

- **Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại** được triển khai đồng bộ, toàn diện. Đã chỉ đạo huyện Hiệp Hòa tổ chức thành công cuộc diễn tập PCTT-TKCN năm 2021, huyện Yên Thế chuẩn bị các điều kiện diễn tập KVPT huyện năm 2021. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực cơ bản được kiểm chế; an ninh, trật tự tại các KCN, CCN cơ bản ổn định. Các hoạt động thông tin đối ngoại có nhiều hình thức mới, thiết thực; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào đã đi vào nề nếp; thủ tục được đơn giản hóa. Đã thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sôm Bun (Lào).

### 2. Đánh giá chung

Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đối với tỉnh là rất nặng nề;

các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh vẫn đạt được nhiều thành quả quan trọng. Khó khăn càng khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Vì thế, hình ảnh và uy tín của Tỉnh được khẳng định rõ nét, Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước được tặng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch và là điển hình của cả nước trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Dù không đạt kế hoạch song vẫn tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá toàn diện và cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước 3,78%). Công nghiệp phục hồi nhanh và vững chắc. Nông nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong sản xuất, tiêu thụ vải thiều và nông sản. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả nổi bật. Hạ tầng KTXH nhất là về giao thông, công nghiệp, đô thị được tập trung đầu tư; tiến độ thực hiện giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, hiệu quả đầu tư công được nâng lên. Môi trường đầu tư được cải thiện; thu hút đầu tư, thu hút lao động đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất, nhập khẩu tăng cao. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo, ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật, bứt phá mạnh mẽ; chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, năng động và hiệu quả hơn. Công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng và giải quyết KNTC đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

## **II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung cao bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Củng cố, duy trì, giữ vững, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tăng cường động lực tăng trưởng trong dài hạn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình giao thông, khu công nghiệp, đô thị, hạ tầng xã hội trọng điểm. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên; giải quyết tốt các vấn đề về môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tập trung phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

### **2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

#### **2.1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi phục hồi và phát triển KTXH**

Triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, có lộ trình

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Quyết tâm bằng mọi biện pháp ngăn chặn, giữ vững thành quả phòng, chống dịch, với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho Nhân dân; tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các hoạt động KTXH.

## **2.2. Tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh**

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 105-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Xây dựng, ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghiệp. Triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư chiến lược; trong quý I năm 2022, hoàn thành tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp FDI (*Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản*). Đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án các KCN.

## **2.3. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh**

Khẩn trương xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 147-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, hướng tới mô hình "Hệ sinh thái công nghiệp", gắn kết KCN với đô thị, dịch vụ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 401-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 115/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

## **2.4. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị**

Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả Đề án tăng thu ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường giao thông mang tính kết nối, mở rộng không gian mới để phát

triển công nghiệp, dịch vụ; kết nối với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh; tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 103-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phát triển, quản lý nhà trọ trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận số 24/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phân đấu đến hết năm 2022, giải quyết cho khoảng 30% công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các KCN, CCN.

### **2.5. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo**

Nghiên cứu xây dựng các chính sách phát triển giáo dục. Chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong dạy và học tiếng Anh.

Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thu hút nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ; phát triển phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định công nghệ các dự án thu hút đầu tư.

### **2.6. Gắn kết hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.**

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Nâng cao chất lượng bệnh viện, phân đấu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh nâng điểm chất lượng theo tiêu chí của Bộ Y tế.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU của Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

### **2.7. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu**

Huy động và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 120-KL/TU gắn với tăng cường trách nhiệm của

người đứng đầu các cấp. Đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo thu gom, xử lý triệt để rác thải phát sinh ra môi trường.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước.

### **2.8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

Quán triệt thực hiện hiệu quả Kết luận số 128-KL/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung về công tác cán bộ và tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường phân cấp uỷ quyền trên các lĩnh vực và chuyển đổi số; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp.

Thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra. Chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.

### **2.9. củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế tạo môi trường ổn định cho phát triển**

Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan thương mại và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển KTXH của tỉnh.

### **2.10. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền**

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khôi đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận trong xã hội. Tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu Công dân ưu tú trên địa bàn tỉnh, nhằm tôn vinh, biểu dương các cá nhân có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh, tạo không khí thi đua, sức lan tỏa tới toàn xã hội.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối



đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh vừa củng cố đẩy mạnh phát triển KTXH.

\*\*\*\*\*

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cơ quan báo chí, luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của chính quyền và người dân, tích cực phản ánh kết quả các phong trào thi đua, góp phần cùng tỉnh Bắc Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh;
- Báo BG; Đài PT-TH tỉnh;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- UBND huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
  - + LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;
  - + Lưu: VT, KGVX.Quân.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Tuấn Phú**